

90 ปี แห่งพันธกิจการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพ สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ จังหวัดเชียงใหม่



โบสถ์ของคริสตจักรสันติธรรม ซึ่งเป็นแหล่งรวมใจของ “ชาวแมคเคน”

บทนำ

สภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้กำหนดให้เดือนมิถุนายนของทุกปีเป็นวันระลึกสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพซึ่งในปี ค.ศ.1998 นี้มีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นปีที่ 90 แห่งพันธกิจการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก อันเนื่องจากป่วยเป็นโรคเรื้อน พิการอันเนื่องจากโรคเรื้อน และจากสาเหตุอื่น ๆ

ถ้าหากจะลองมองย้อนหลังไปในอดีต เมื่อประมาณ 100 ปี ที่ผ่านมา สิ่งที่ต้องยอมรับกันในขณะนั้นคือระบบการคมนาคมที่เต็มไปด้วยความยากลำบากไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่ง จากกรุงเทพมหานครมายังภาคเหนือของประเทศไทย แต่ด้วยความเชื่อและศรัทธาในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า ถึงแม้จะมีความลำบากยากเย็นแสนเข็ญ สักเพียงไร แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่ขัดขวางกั้น ต่อความปรารถนาอันแรงกล้าของชายชาวอเมริกันนาม นายแพทย์เจมส์ ดับบลิว แมคเคน (1860-1949) ซึ่งได้เดินทางมายังประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำพันธกิจการบำบัดรักษา เมื่อปี ค.ศ.1889 และได้เริ่มพันธกิจการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน ณ เกาะกลางลำน้ำปิง ซึ่งห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางใต้ ประมาณ 5 กิโลเมตร เมื่อปี ค.ศ.1908 โดยการสนับสนุนของเจ้าอิทวโรรส เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ สมัยนั้นและสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ในสมัยนั้น

จากความเชื่อศรัทธาและความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้า ความรู้ความสามารถความวิริยะอุตสาหะของท่าน ทำให้พันธกิจการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน ที่เต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ นานา

ดำเนินไปจนประสบความสำเร็จ โดยให้การดูแลรักษาพยาบาล ให้ที่พักอาศัย และช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งเริ่มต้นจากผู้ป่วย 6 คน จนมีผู้ป่วย 1,000 คน และเพิ่มจำนวนมากขึ้นในกาลต่อมา ในการช่วยเหลือได้ประกาศพระกิตติคุณความรักขององค์พระเยซูคริสต์ จนมีผู้เชื่อและศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าจำนวนมากอันเป็นการทำพันธกิจ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติผู้ป่วยโรคเรื้อนดังกล่าวท่านยัง ได้ดำเนินพันธกิจที่ทรงคุณค่าต่อมนุษยชาติ จนกระทั่งสถาบันแมคเคนฯ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้

สถาบันแมคเคนฯ เป็นศูนย์ฟื้นฟูสภาพภาคขยายที่ได้รับการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อน ผู้พิการแขน ขาและลำตัวอันเนื่องจากเชื้อโรคและอุบัติเหตุต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพที่เหลืออยู่ของผู้พิการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และอาชีพ ให้ได้รับการฟื้นฟูสภาพจนสามารถกลับไปดำรงชีพกับครอบครัวในชุมชนได้อย่างปกติสุขตามอัธยาศัย

ปัจจุบันสถาบันแมคเคนฯ ได้จัดรูปแบบการรักษาแบบใหม่แบ่งออกเป็น 7 ฝ่าย 4 แผนกเพื่อรองรับงานให้กระจายออกไปตามสภาพลักษณะ และวิชาชีพ ทำให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็วและก้าวหน้าในงานแต่ละส่วน

สรุปการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

ระหว่างเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1997 ถึงเดือนเมษายน ค.ศ.1998 สถาบันแมคเคนฯ มีพันธกิจการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. พันธกิจด้านการแพทย์ นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1994 สถาบันแมคเคนฯ ได้เปิดให้บริการที่อาคารฟื้นฟูสภาพหลังใหม่ ซึ่งมีบุคลากรและอุปกรณ์พร้อมสำหรับให้บริการ ตรวจ รักษาทางการแพทย์ ร่วมกับงานพยาบาลกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดกายและอุปกรณ์เทียม ถึงในปีนี้มีผู้ป่วยโรคเรื้อน ผู้พิการและผู้ป่วยทั่วไปมารับบริการ ดังนี้

สถิติผู้ป่วยผู้พิการที่มารับบริการที่สถาบันแมคเคนฯ

ก. ผู้ป่วยโรคเรื้อน

ผู้ป่วยใน 292 ราย

ผู้ป่วยนอก 689 ราย

ในการตรวจบำบัดรักษาฝ่ายการแพทย์พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 37 ราย

ข. ผู้พิการและผู้ป่วยทั่วไป

ผู้ป่วยใน 219 ราย

ผู้ป่วยนอก 1,136 ราย

ค. การผ่าตัดแก้ไขความพิการ

ผู้ป่วยโรคเรื้อน 109 ครั้ง

ผู้พิการ/ผู้ป่วยทั่วไป 57 ครั้ง

ง.บริการด้านกายภาพบำบัด

ผู้ป่วยใน 440 ราย

ผู้ป่วยนอก 421 ราย

จ. บริการด้านกิจกรรมบำบัด

ผู้ป่วยใน 343 ราย

ผู้ป่วยนอก 342 ราย

2. พันธกิจด้านสังคมสงเคราะห์ สถาบันแมคเคนฯ ได้ดำเนินงานทั้งงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการฐานะยากจนที่มารับการฟื้นฟูสภาพและการบริการที่คลินิกในสถาบันฯ ตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ งานช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านบูรพานิเวศน์ และงานฟื้นฟูสภาพทางสังคมและอาชีพผู้พิการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ก. งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

- สงเคราะห์เป็นคำรักษาพยาบาล 237 ราย เป็นจำนวน 448,408 บาท

- สนับสนุนการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพ 8 ราย

- กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั่วไป 2 ครั้ง

- ให้คำปรึกษาทางสังคมและจิตใจ 36 ราย

- สนับสนุนการปรับปรุงที่อยู่อาศัย 5 รายและสร้างที่อยู่อาศัยใหม่

- เยี่ยมบ้านผู้ป่วยผู้พิการ 10 ราย

ข. งานช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนเก่าในชุมชนจำนวน 37 ราย

- ช่วยเหลือเป็นเงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพจำนวน 147,535 บาท

- สนับสนุนการประกอบอาชีพ 2 ราย

- สนับสนุนการปรับปรุงที่อยู่อาศัย 2 ราย

ค.งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการผู้สูงอายุบ้านบูรพานิเวศน์ซึ่งมีผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

จำนวน 110 ราย

- ช่วยเป็นเงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพจำนวน 303,600 บาท

- ช่วยเป็นคำรักษาพยาบาล 220,470 บาท (1 พ.ค.1997-ก.พ.1998)

- ช่วยเป็นค่าอาหารและค่าพาหนะ 379,557 บาท (พ.ศ. 1997-ก.พ. 1998)

นอกจากนี้สถาบันแมคเคนฯ ยังได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร สถานที่ เช่น การสร้างถนน คอนกรีตภายในหมู่บ้าน การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การทาสีอาคาร การต่อเติมห้องน้ำบ้านเรือนแพ และ ยังได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การออกกำลังกาย การทำกิจกรรมบำบัด การส่งเสริมความรู้ ทางเสียงตามสาย การทัศนศึกษา การจัดพิธีรดน้ำดำหัว เป็นต้น

ง. งานฟื้นฟูสภาพผู้พิการทางสังคมและอาชีพ เป็นงานใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับงานฟื้นฟูสภาพ ทางการแพทย์ ที่มุ่งเน้นการฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันของผู้พิการ ผู้ป่วยที่มีโปรแกรมฟื้นฟูสภาพทางสังคม และอาชีพ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้เริ่มดำเนินการจัดเตรียมอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่จะให้บริการแก่ ผู้ป่วย ผู้พิการที่จะมารับบริการ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการพัฒนางานฝึกอาชีพพร้อมกันด้วย

พันธกิจอื่น ๆ ที่ดำเนินการในปี ค.ศ.1997-1998 มีดังนี้

1. กิจกรรมด้านการเกษตร สถาบันแมคเคนฯ ได้ดำเนินการพัฒนาและขยายงานหลายด้าน โดย มุ่งเน้นที่จะพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในสถาบันแมคเคนฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อรายได้ของสถาบันแมคเคนฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น การปรับปรุงระบบการเลี้ยงปลาเพื่อจำหน่ายให้กับบุคลากรในสถาบัน แมคเคนฯ การเปิดบ่อตกปลา การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่อจำหน่ายทั่วไป การปลูกผักปลอดสารเพื่อส่งเสริม งานโภชนาการของสถาบันแมคเคนฯ และสุขภาพของบุคลากรในสถาบันแมคเคนฯ การพัฒนาที่ดินใน เขตตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นส่วนไร่นาผสมผสาน การพัฒนาชุมชนในด้าน การส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามแนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพันธ กิจการดำเนินงานการเกษตรเจริญก้าวหน้าตามลำดับ และยังส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ด้านสุขภาพ อนามัยของบุคลากรในสถาบันแมคเคนฯ และบุคคลในสังคมด้วย

2. กิจกรรมด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม สถาบันแมคเคนฯ ยังคงดำเนินงานหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าปักโครอสติส โดยส่งเสริมให้ผู้ช่วยผู้พิการทั้งใน และนอกสถาบันแมคเคนฯ มี รายได้ผลิตเครื่องเงิน และสินค้าหัตถกรรมรูปแบบใหม่จากกระดาษ นอกจากนี้ยังได้ผลิตจักรยาน (Wheel Chair) สำหรับผู้พิการจำหน่ายด้วย

สถาบันแมคเคนฯ กับวิสัยทัศน์ในการทำพันธกิจในอนาคต

จากประสบการณ์ในทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งให้เห็นทั้งการพัฒนาการของสถาบันแมคเคนฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ปี ค.ศ.1997-1998 ที่สถาบันแมคเคนฯ มีนโยบาย เป้าหมายที่จะพัฒนางาน กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งงานด้านการแพทย์ที่มุ่งเน้นการบำบัดรักษาในรูปแบบศูนย์ฟื้นฟูสภาพที่ให้บริการ ครบวงจรโดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้พิการอันเนื่องจากโรคเรื้อรังผู้พิการแขนขา และลำตัวสาเหตุอื่น ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหลืออยู่ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมและอาชีพและสามารถกลับไปดำรงชีวิต

กับครอบครัวในชุมชนได้อย่างปกติสุขตามอัธยาศัย แทนการเก็บผู้ป่วยผู้พิการดังกล่าวไว้ในสถาบันแมคเคนฯ ตลอดไป

งานทางสังคมสงเคราะห์ ที่ขยายงานเพื่อรองรับงานการฟื้นฟูสภาพ โดยเฉพาะการปรับปรุงหมู่บ้านทักษิณเพื่อรับบริการฟื้นฟูสภาพทางสังคมจิตใจและอาชีพซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการฟื้นฟูสภาพทางการแพทย์ การปรับปรุงงานสงเคราะห์ผู้พิการสูงอายุ เป็นงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการสูงอายุ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน แทนการรับความช่วยเหลือฝ่ายเดียวและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีขึ้น และงานผู้สูงอายุที่รับใช้พระเจ้าในสภาคริสตจักรต่อไป

งานด้านการเกษตร ที่พัฒนางานไปสู่การผลิตเพื่อจำหน่ายอย่างมีระบบมากยิ่งขึ้นรวมทั้งงานด้านหัตถกรรมเช่นกัน โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับบุคลากรในสถาบัน และทั่วไปเพื่อเป็นรายได้ของสถาบันแมคเคนฯ ส่วนหนึ่ง

ดังนั้นอนาคต สถาบันแมคเคนฯ ยังคงจะทำพันธกิจเช่นเดิมแต่จะขยายงานเพื่อรองรับปัญหาของสังคม สำหรับผู้ตกทุกข์ได้ยากจากการป่วยเป็นโรคเรื้อน จากปัญหาความพิการกับการเคลื่อนไหว และปัญหาผู้สูงอายุ โดยจะมุ่งเน้นพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประกาศพระกิตติคุณความรักของพระเยซูคริสต์ และถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพร ผู้มีส่วนสนับสนุนในการทำพันธกิจด้านบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพของสถาบันแมคเคนฯ ตลอดระยะเวลา 90 ปีที่ผ่านมาให้ประสบความสำเร็จ ในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ จงบริบูรณ์ด้วยพระคุณความรัก และสันติสุขที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า